

## หลักจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติทางธุรกิจของผู้จัดหาสินค้าของ Oracle

### 1. การนำไปปฏิบัติ

หลักปฏิบัตินี้จะใช้ได้กับคุณในฐานะที่เป็นผู้จัดหาสินค้าของ Oracle และบุคลากรทุกคนที่คุณว่าจ้างหรือมีส่วนร่วมในการให้บริการกับคุณ (ไม่ว่าจะใช้คำว่า "ผู้จัดหาสินค้า" หรือ "คุณ" ในเอกสารฉบับนี้) ทั่วโลก Oracle Corporation และบริษัทในเครือ ของ Oracle ("Oracle") กำหนดให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะดำเนินการที่ใด จะต้องยึดถือตามหลักปฏิบัติ

### 2. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ

การปฏิบัติตามไม่ได้หมายถึงเพียงการยินยอมทำตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการดำเนินธุรกิจในวิธีที่เห็นคุณค่าของความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณของคุณและทำให้เรื่องเหล่านี้บรรลุผลสำเร็จอีกด้วย ในที่ที่กฎหมายท้องถิ่นมีความเข้มงวดน้อยกว่าหลักปฏิบัตินี้ คุณต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ถึงแม้ว่าการกระทำของคุณอาจชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว ในทางตรงกันข้าม หากกฎหมายท้องถิ่นเข้มงวดกว่าหลักปฏิบัตินี้ อย่างน้อยที่สุด คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นเหล่านั้นเสมอ

Oracle รักษาไว้ซึ่งการติดต่อทางธุรกิจที่เปิดเผยและตรงไปตรงมากับผู้จัดหาสินค้าทุกราย และพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย Oracle คาดหวังว่าคุณจะยึดมั่นต่อมาตรฐานทางจรรยาบรรณชั้นสูง และหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่อาจทำให้ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม

#### ห้ามทำการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมหรือคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ

คุณต้องไม่ให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าใดๆ ที่เป็นการทุจริต ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือองค์กรระหว่างประเทศของรัฐ พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่พนักงาน หรือตัวแทนของลูกค้าหรือผู้จัดหาสินค้าเชิงพาณิชย์ใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการได้รับหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือรักษาการได้เปรียบโดยไม่เหมาะสม

คุณต้องไม่เข้าร่วมในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจใดๆ ที่รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาไม่ได้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ คุณต้องไม่ให้ข้อมูลที่อาจตีความได้ว่าเป็นการสนับสนุนการคว่ำบาตรที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการดังกล่าว

#### การยึดถือหลักคุณธรรมด้านการเงิน

คุณต้องบันทึกการทำธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาของคุณกับ Oracle และแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสาร ในสมุดบัญชีการเงิน บันทึก ใบแจ้งยอด

และในรายงานอย่างถูกต้อง รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่จัดให้ Oracle และป้องกันมิให้มีข้อตกลงนอกเหนือจากในเอกสาร ไม่ว่าจะผ่านทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร การจัดการและการชำระเงินที่เกี่ยวกับการติดต่อธุรกิจกับ Oracle ต้องเป็นไปตามสัญญาของ Oracle ที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและที่ได้รับการอนุญาตอย่างเหมาะสม พร้อมกับขั้นตอนที่มีการกำหนดอย่างชัดเจน ต้องไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารโดยไม่เหมาะสม หรือให้ผู้ที่ไม่มีอำนาจที่ถูกต้องลงนาม ห้ามมีรายการทรัพย์สินที่ถูกปกปิดหรือไม่ได้มีการบันทึกซึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อธุรกิจของ Oracle เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

สมุดบัญชีการเงิน บันทึก และใบแจ้งยอดของคุณ ต้องลงบันทึกทรัพย์สินและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมและสะท้อนให้เห็นถึงการติดต่อธุรกิจทั้งหมดของบริษัทของคุณที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Oracle อย่างถูกต้อง และต้องเก็บบันทึกทางธุรกิจของคุณตามนโยบายการเก็บบันทึกและตามกฎหมายและข้อกำหนดที่กำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

#### นโยบายของ Oracle

คือการรายงานผลประกอบการทางการเงินและความก้าวหน้าที่สำคัญอื่นๆ ของตนอย่างครบถ้วน ตรงไปตรงมา ถูกต้อง ตามกำหนดเวลาและอย่างสมเหตุสมผล Oracle คาดหวังว่าคุณจะปฏิบัติตามนโยบายนี้ และตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

#### **มารยาทในการให้ทางธุรกิจที่สามารถปฏิบัติได้**

คุณต้องใช้ดุลพินิจและความใส่ใจเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรหรือตัวแทนต่างๆ ของ Oracle สมเหตุสมผลและเป็นไปตามหลักการดำเนินธุรกิจตามปกติและเหมาะสม และไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการให้สินบน หรือเป็นการชักนำที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการละเมิดกฎหมาย และ/หรือข้อกำหนดที่บังคับใช้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามมิให้คุณเสนอหรือรับเลี้ยงมีอาหารเพื่อธุรกิจหรือเข้าร่วมในงานเลี้ยงทางธุรกิจในสถานบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่

ในทุกๆกรณีมารยาทในการให้ทางธุรกิจต้องไม่สามารถตีความว่าเป็นการจงใจที่จะโน้มน้าวการตัดสินใจของผู้รับซึ่งเป็นการป้องกันการเลือกปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมหรือได้รับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมแนวทางโดยทั่วไปในการประเมินว่าความเอื้อเฟื้อทางธุรกิจมีความเหมาะสมหรือไม่นั้น คือหากมีการเปิดเผยสู่ที่สาธารณะ จะสร้างความอับอายให้กับตัวคุณ ต่อ Oracle หรือต่อผู้รับหรือไม่นั่นเอง

## **มารยาทในการรับทางธุรกิจที่สามารถปฏิบัติได้**

คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการรับความเชื่อเพื่อทางธุรกิจ ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรองใดๆ

มีความเหมาะสมและไม่สามารถนำไปตีความอย่างมีเหตุผลว่าเป็นความพยายามจากฝ่ายที่นำเสนอเพื่อรักษาไว้ซึ่งการได้รับการปฏิบัติที่อำนวยความสะดวก มิฉะนั้นก็จะถือเป็นการละเมิดกฎหมาย และ/หรือข้อกำหนดที่บังคับใช้

## **กฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า**

หลายประเทศมีกฎหมายและข้อกำหนด ซึ่งโดยปกติจะเรียกว่า

กฎหมายต่อต้านการผูกขาดหรือการแข่งขันทางการค้า

ที่ห้ามมิให้มีการจำกัดการค้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ตลอดเวลา

กฎหมายเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและคู่แข่งในเรื่องหลักการทำธุรกิจที่ไม่ยุติธรรมและเพื่อสนับสนุนและปกป้องการแข่งขันที่ดี Oracle

มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดหรือการแข่งขันของทุกประเทศอย่างเคร่งครัด

กฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

แต่โดยทั่วไปแล้ว

กฎหมายดังกล่าวจะห้ามมิให้มีการทำข้อตกลงหรือการดำเนินการที่ลดการแข่งขันโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

จากกิจกรรมทั้งหลายที่มักพบว่าเป็นการละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดหรือการแข่งขันคือ ข้อตกลงหรือความเข้าใจในระหว่างผู้แข่งขันเพื่อ: กำหนดหรือควบคุมราคา

กำหนดโครงสร้าง

หรือควบคุมการประกวดราคาเพื่อกำกับสัญญากับผู้แข่งขันหรือตัวแทนจำหน่ายที่เจาะจง

(การตกลงร่วมกันกำหนดราคาประมูล) คำบาตรผู้จัดหาสินค้าหรือลูกค้าบางราย

แบ่งหรือจัดสรรตลาดหรือลูกค้า

หรือจำกัดการผลิตหรือการขายผลิตภัณฑ์หรือสายผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการต่อต้านการแข่งขัน

ข้อตกลงดังกล่าวขัดกับนโยบายของรัฐและขัดกับนโยบายของ Oracle

คุณต้องไม่เข้าร่วมในปฏิบัติการหรือการเจรจาในเรื่องดังกล่าวกับ Oracle หุ่นส่วนรายอื่นๆ ของ Oracle หรือผู้แทนของบริษัทอื่นๆ

คุณต้องหลีกเลี่ยงการเจรจากับบรรดาผู้แข่งขันเกี่ยวกับ (1) ราคา (2) ต้นทุน (3)

กำไรหรืออัตรากำไร (4) ปริมาณการผลิต หรือ (5)

เสนอราคาหรือประมูลสำหรับธุรกิจของลูกค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อตกลงหรือการจัดการอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ สัญญาบังคับมิให้ขายสินค้าของคุณแข่ง

การบังคับพวงสินค้า ข้อตกลงกับลูกค้าเกี่ยวกับราคาขายปลีก

หรือการจัดการที่มีข้อจำกัดกับผู้จัดหาสินค้าหรือลูกค้า

การคิดราคากับลูกค้าที่เป็นคู่แข่งในราคาที่แตกต่างกัน หรือการตั้งราคาต่ำกว่าทุน

ถือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญภายใต้

สัญญาต่อต้านการผูกขาดหรือการแข่งขันภายในประเทศและของสหรัฐฯ  
คุณไม่ควรลงนามในข้อตกลงหรือการจัดการดังกล่าว โดยไม่ได้ให้ฝ่ายกฎหมายของ  
Oracle พิจารณาตรวจสอบและอนุมัติ  
คุณควรตระหนักว่ากฎหมายต่อต้านการผูกขาดของสหรัฐฯ สามารถนำมาบังคับใช้กับคุณได้  
เนื่องจากกฎหมายเหล่านี้ใช้กับการปฏิบัติการและการติดต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า  
หรือการส่งออกจากสหรัฐฯ

ห้ามมิให้ใช้วิธีการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมและการปฏิบัติการที่หลอกลวงเช่นกัน  
ตัวอย่างของเรื่องดังกล่าวซึ่ง รวมถึง  
การทำการดำเนินการแทนเป็นเท็จหรือที่ทำให้เข้าใจผิด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ  
Oracle หรือของคุณ การใส่ร้ายคู่แข่งของ Oracle  
หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณอย่างผิดๆ  
เรียกร้องเงินคืนสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยปราศจากข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ด้วยหลักฐาน  
นพยาน หรือใช้เครื่องหมายทางการค้าของ Oracle  
หรือของบริษัทอื่นเพื่อสร้างความสับสนให้กับลูกค้าในฐานะที่เป็นแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์  
หรือบริการ

### **ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อผูกมัดเรื่องการรักษาความลับ**

Oracle  
เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและคาดว่าบริษัทอื่นจะเคารพสิทธิในทรัพย์สิน  
ทางปัญญาของตน คุณต้องรับผิดชอบในการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ  
Oracle  
ส่วนสำคัญของการปกป้องดังกล่าวคือการรักษาความลับของความลับทางการค้าและข้อมูล  
กรรมสิทธิ์ของ Oracle คุณต้องเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของ Oracle  
และต้องไม่ใช่เทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตรของ Oracle หรือทำสำเนาซอฟต์แวร์ เอกสาร  
หรือวัสดุที่มีลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร  
ในระหว่างการทำงานให้หรือทำงานกับ Oracle และคุณต้องไม่ใช่ข้อมูลกรรมสิทธิ์  
เทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรือซอฟต์แวร์ เอกสาร  
หรือวัสดุที่มีลิขสิทธิ์ของบริษัทอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณต้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ โดยไม่ส่งผ่าน ตีพิมพ์ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้น  
นอกเหนือจากเพื่อความจำเป็นตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ  
หรือตามที่ได้รับคำสั่งหรืออนุญาตจาก Oracle  
คุณต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความลับของข้อมูลที่เหมาะสม  
เนื้อหาที่มีข้อมูลที่เป็นความลับหรือที่ได้รับการปกป้องจากมาตรฐานการรักษาความเป็นส่วน  
ตัว  
ควรเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยและร่วมแบ่งปันเฉพาะกับพนักงานที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเป็นก  
ารภายในเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ข้อมูลลับอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ซอร์สโค้ด ซอฟต์แวร์  
และสิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือความก้าวหน้าอื่นๆ (โดยไม่คำนึงถึงขั้นตอนของความก้าวหน้า)  
ที่ได้มีการพัฒนาหรือได้รับใบอนุญาตจากหรือเพื่อ Oracle แผนการตลาดและการขาย  
การวิเคราะห์การแข่งขัน แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ  
สัญญาหรือการเข้าถึงสิทธิ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น แผนหรือประมาณการทางธุรกิจและการเงิน  
กระบวนการและหลักปฏิบัติทางธุรกิจภายใน และข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า และพนักงาน

## **การปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ**

คุณจำเป็นต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ (ซึ่งรวมถึง "ข้อมูลส่วนบุคคล") ที่คุณสามารถเข้าถึงอันเนื่องมาจากการให้บริการของคุณต่อ Oracle มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของผู้จัดหาสินค้า/ผู้รับเหมาของ Oracle ระบุมาตรฐานและวิธีดำเนินการรักษาความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติตาม เมื่อเข้าใช้ข้อมูลลับของ Oracle เครือข่ายของ Oracle หรือเครือข่ายของลูกค้าของ Oracle คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้เมื่อรวบรวมหรือทำการประมวลผลข้อมูลที่เป็นความลับที่เกี่ยวข้อง

## **กฎหมายหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน**

คุณได้รับการคาดหวังว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ Oracle ที่ใช้ในสหรัฐฯ และต่างประเทศทั้งหมดอย่างเต็มที่ หลักทรัพย์ หมายถึงหุ้นสามัญ พันธบัตร ตราสารอนุพันธ์ (อาทิ ออปชั่น (สัญญาสิทธิที่ผู้ขายมีภาระต้องปฏิบัติตามพันธะในสัญญา ในขณะที่ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้), พิวเจอร์ (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) และสวอป (ข้อตกลงระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไปในการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคต) และตราสารทางการเงินอื่นๆ

กฎหมายและข้อกำหนดด้านหลักทรัพย์ของรัฐและรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ ห้ามมิให้คุณใช้ข้อมูลที่มีนัยยะสำคัญ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ (หรือที่เรียกว่า "ข้อมูลภายใน") เพื่อการได้เปรียบส่วนบุคคลและเปิดเผยข้อมูลนี้แก่ผู้อื่น ก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะหาได้อย่างกว้างขวาง คุณจะทำให้ตัวคุณเองและบริษัทของคุณต้องรับผิดชอบทางแพ่งและอาญา หากคุณหรือสมาชิกที่ใกล้ชิดในครอบครัวคุณซื้อขายหลักทรัพย์ ในขณะที่คุณมีข้อมูลภายใน หรือหากคุณแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลหรือหน่วยงานใดเพื่อ让你ใช้ข้อมูลนั้นในการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลที่มีนัยยะสำคัญ คือข้อมูลใดๆ ที่นักลงทุนที่มีเหตุผลเห็นว่ามีมีความสำคัญในการตัดสินใจที่จะซื้อ เก็บ หรือขายหลักทรัพย์ รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถคาดหมายอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า จะทำให้ราคาหลักทรัพย์ของ Oracle หรือหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นที่ข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงได้ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงผลการดำเนินงานทางการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสำคัญของผลการดำเนินงานทางการเงินหรือสภาพคล่อง (รวมถึงประมาณการ) การควบกิจการครั้งใหญ่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการหรือที่กำลังจะเกิดขึ้น การเข้าถึงสิทธิ การร่วมลงทุน หรือ การขายบริษัท การได้รับการตัดสินใจหรือการยกเลิกสัญญาครั้งสำคัญ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลัก การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ความรู้เรื่องคุณสมบัติจากความคิดเห็นหรือรายงานของผู้สอบบัญชี หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในความสามารถซึ่งได้มาจากรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับก่อนหน้า

นี่ การดำเนินคดีหรือการสอบสวนที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิด และการได้หรือสูญเสียลูกค้าหรือผู้จัดหาสินค้ารายสำคัญ

หากคุณมีข้อมูลที่มีนัยยะสำคัญ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ คุณต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของ Oracle หรือหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นที่ข้อมูลนั้นเกี่ยวข้อง คุณต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นใดเพื่อให้ได้เปรียบหรือส่งข้อมูลที่มีนัยยะสำคัญที่คุณได้รับจากการมีความสัมพันธ์กับ Oracle ไปให้ผู้อื่น (อาทิ "ข้อเสนอ") จนกว่าข้อมูลนั้นได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป โดยผ่านข่าวประชาสัมพันธ์หรืออื่นๆ สื่อได้มีการเผยแพร่ข้อมูลนี้ และบรรดานักลงทุนมีเวลาในการประเมินข้อมูล การกำหนดขอบเขตเหล่านี้ยังใช้ปฏิบัติกับคู่สามีภรรยาและสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย

### **การปฏิบัติตามกฎหมายการส่งออก**

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาบังคับใช้กับการส่งออก การส่งออกต่อ และการใช้สินค้าบริโภคและข้อมูลทางเทคนิคดั้งเดิมของสหรัฐฯ ทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่แห่งใด Oracle กำหนดให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายการส่งออกของสหรัฐฯ และของพหุภาคีและของต่างประเทศที่เหมาะสมอย่างครบถ้วน การไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้คุณหรือ Oracle ต้องสูญเสียหรือถูกจำกัดสิทธิพิเศษด้านการส่งออก การละเมิดกฎหมายเหล่านี้ยังเป็นผลให้ต้องถูกปรับหรือถูกจำคุกอีกด้วย คุณต้องรับผิดชอบในการทำความเข้าใจถึงวิธีการใช้กฎหมายการควบคุมการส่งออกและการปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่มีการส่งออกตัวเลข ข้อมูล โปรแกรม และ/หรือวัสดุอันเนื่องมาจากบริการ (หรือตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง) ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ที่ละเมิดกฎหมายเหล่านี้ หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่กฎหมายเหล่านี้ห้ามไว้

### **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คำว่า "ความขัดแย้งทางผลประโยชน์" หมายถึงสถานการณ์ใดๆ ที่สามารถทำให้เกิดความสงสัย เกี่ยวกับความสามารถของคุณในการดำเนินการโดยไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องของคุณ ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของ Oracle Oracle ต้องการให้ความซื่อสัตย์ของผู้จัดหาสินค้าของตานั้นปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นได้หลายวิธี หากคุณรู้สึกว่าคุณมีความขัดแย้งผลประโยชน์จริงๆ หรือที่อาจเกิดขึ้นได้กับ Oracle หรือพนักงานคนใดๆของ Oracle คุณต้องรายงานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ Oracle ทราบ

### **ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจ้างงาน**

Oracle ยืนยันหลักการด้านโอกาสทางธุรกิจและการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงลักษณะพิเศษที่อาจต้องการความช่วยเหลือรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ สีผิว เพศ การจำแนกเพศ อายุ ความพิการ การตั้งครรถ์ สถานภาพสมรส

เชื้อชาติ/บรรพบุรุษ สถานภาพทางทหาร หรือรสนิยมทางเพศ นโยบายของ Oracle ห้ามมิให้มีการก่อกวนในทุกรูปแบบ และ Oracle คาดหวังว่าคุณจะจัดหาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปราศจากการก่อกวน เราเรียกร้องให้คุณปฏิบัติตามและสนับสนุนสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปราศจากการก่อกวน ตามความเหมาะสมภายใต้กฎหมายภายในประเทศ

### 3. ปัญหาเรื่องการทำสัญญาโดยทั่วไป

Oracle

คาดหวังว่าตัวคุณและพนักงานของคุณจะแข่งขันอย่างยุติธรรมและมีจรรยาบรรณสำหรับโอกาสทางธุรกิจทุกเรื่อง สำหรับโอกาสทางธุรกิจทุกเรื่อง พนักงานของคุณที่เกี่ยวข้องกับการขาย หรือการออกใบอนุญาตของผลิตภัณฑ์/บริการ การเจรจาต่อรองข้อตกลง หรือการให้บริการแก่ Oracle ได้รับการคาดหวังว่าพวกเขาต้องเข้าใจและยึดถือเงื่อนไขข้อตกลงที่มีการทำสัญญากัน คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าถ้อยแถลง การสื่อสาร และการดำเนินการแทนให้ Oracle ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริง

#### การติดต่อธุรกิจกับรัฐบาล

คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ที่บังคับใช้กับการได้มาของสินค้าและบริการโดยหน่วยงานของรัฐใดๆ ของประเทศใดๆ และการปฏิบัติงานของสัญญาของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด กิจกรรมที่อาจเหมาะสมเมื่อติดต่อธุรกิจกับลูกค้าที่ไม่ใช่รัฐบาล อาจจะไม่เหมาะสมและแม้กระทั่งผิดกฎหมาย เมื่อเป็นการติดต่อธุรกิจกับรัฐบาล หากคุณติดต่อธุรกิจกับหน่วยงานรัฐบาลใดๆ รวมถึงองค์ระหว่างประเทศของรัฐ คุณต้องรับผิดชอบในการเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่บังคับใช้กับการทำสัญญากับรัฐบาลและการทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดต่อไปนี้:

- ในการติดต่อธุรกิจกับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
คุณต้องไม่ให้หรือเสนอของกำนัล ของขวัญ ความช่วยเหลือ การเลี้ยงรับรอง เงินกู้ หรือสิ่งใดๆ ที่มีมูลค่าทางการเงินไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม แก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยกเว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้ยินยอมให้ดำเนินการดังกล่าว  
คุณต้องจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและให้การอนุมัติล่วงหน้าในเรื่องการให้เงินหรือให้ของขวัญใดๆ ดังกล่าวแก่หรือในนามของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศและของสหรัฐอเมริกา
- คุณต้องไม่จัดหา พยายามจัดหา เสนอ หรือเรียกร้องเงินสินบน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้รับหรือรับการปฏิบัติที่ได้เปรียบที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจ

## **การวิ่งเต้นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ**

โดยทั่วไปแล้ว การวิ่งเต้นคือกิจกรรมใดๆ ที่พยายามจะมีอิทธิพลต่อกฎหมาย ข้อกำหนด นโยบาย และกฎเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม ในขอบเขตอำนาจบางแห่ง คำจำกัดความทางกฎหมายของคำว่า "การวิ่งเต้น" อาจหมายรวมถึงกิจกรรมการจัดซื้อและการพัฒนาธุรกิจด้วย

คุณต้องไม่วิ่งเต้นกับรัฐบาลในนามของ Oracle  
เว้นเสียแต่คุณได้รับการว่าจ้างเป็นการเฉพาะเจาะจงจาก Oracle เพื่อดำเนินการนั้น  
โดยมีข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร Oracle  
จะวิ่งเต้นและรักษาบริษัทของตนเองบริษัทของตนเองโดยตรงในเรื่องความสัมพันธ์กับรัฐ  
หรือวิ่งเต้นในเรื่องของ Oracle Oracle  
ต้องไม่ใช่ที่ปรึกษา/นักล็อบบี้ด้านความสัมพันธ์กับรัฐที่คุณว่าจ้าง  
นอกเหนือจากสัญญาที่ทำแยกต่างหากกับ Oracle  
และคุณต้องไม่ใช่ที่ปรึกษา/นักล็อบบี้ของ Oracle  
เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิ่งเต้นนอกเหนือจากสัญญาที่ทำแยกต่างหากของตัวเอง

## **4. การรายงานการละเมิด**

รายงานให้ Oracle ทราบเรื่องการดำเนินการใดๆ รวมถึงการดำเนินการของพนักงานของ Oracle ที่คุณเชื่ออย่างสุจริตใจว่าเป็นการละเมิดหลักปฏิบัติที่เห็นได้ชัด หรือที่อาจเกิดขึ้นได้ การรายงานการละเมิดโดยทันทีจะเป็นผลประโยชน์ของทุกคน รายงานเหล่านี้จะได้รับการจัดการอย่างเป็นความลับเท่าที่จะเป็นไปได้

Oracle จะยังคงรักษาไว้ซึ่งนโยบาย "เปิดประตู" ให้กับคำถามของคุณ รวมถึงคำถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติและจริยธรรมทางธุรกิจ ถ้าต้องการรายงานปัญหา คุณสามารถติดต่อที่ปรึกษาทางกฎหมายของ Oracle ประจำท้องถิ่นของคุณ

คุณยังสามารถโทรไปที่ศูนย์ช่วยเหลือด้านการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณของ Oracle ได้ที่ **800-679-7417** โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตลอดเวลาอีกด้วย หากกฎหมายยินยอม คุณสามารถรายงานปัญหาโดยไม่เปิดเผยชื่อ ทางเว็บไซต์การรายงานปัญหาของ Oracle ได้ทุกเวลาที่ <https://www.compliance-helpline.com/oracle.jsp> โปรดทราบว่า ในสหภาพยุโรป อาจมีการกำหนดขอบเขตบางเรื่องกับการรายงานทางศูนย์ช่วยเหลือ หน่วยงานภายนอก ไม่ใช่ Oracle จะบริหารจัดการทั้งศูนย์ช่วยเหลือและเว็บไซต์การรายงานปัญหา ศูนย์ช่วยเหลือจะมีเจ้าหน้าที่ประจำการตลอดเวลา และเว็บไซต์การรายงานปัญหาจะพร้อมให้คุณใช้งานได้ตลอดเวลา

## **5. การบังคับใช้**

หลักปฏิบัติและจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้จัดหาสินค้า ทำให้คุณก้าวล้ำหน้าไปพร้อมกับบริษัทต่างๆ



ทั่วโลกที่มุ่งเน้นเรื่องการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ซื่อสัตย์และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เข้มแข็ง

มาตรฐานของเราจะบรรลุเป้าหมายได้ก็ต่อเมื่อได้รับความร่วมมือจากคุณเท่านั้น Oracle

เชื่อมั่นว่าคุณจะยอมรับว่าคุณต้องยึดมั่นในมาตรฐานของหลักปฏิบัตินี้

คุณตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักปฏิบัตินี้

และยอมรับว่าการปฏิบัติตามหลักปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่จำเป็นในการรักษาสถานภาพของคุณ

ในฐานะที่เป็นผู้จัดหาสินค้าของ Oracle